



ที่ สน ๐๐๒๓.๗/ ๓๘ ๕๖๓

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง การสำรวจข้อมูลพื้นที่ตั้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๓๒๔ ลงวันที่
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ โดยในด้านอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และเหมาะสมเป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายการดังกล่าวว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความพร้อมในด้านพื้นที่ก่อสร้าง คือ มีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หรือที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างจากหน่วยงานต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เนื่องจากมีข้อมูลว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งอยู่ในพื้นที่ของหน่วยราชการอื่น เช่น เขตพื้นที่ป่าสงวน/พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่า/พื้นที่อุทยานแห่งชาติ/เขตพื้นที่หมู่เกาะ ทำให้ไม่สามารถขอรับงบประมาณหรือจัดตั้งงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ได้ เนื่องจากปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบในพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้มีข้อมูลว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดบ้างที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว และมีปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขปัญหาจังหวัดสกลนคร จึงให้อำเภอสำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวน/พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่า/พื้นที่อุทยานแห่งชาติ/เขตพื้นที่หมู่เกาะ ตามแบบสำรวจที่ส่งมาพร้อมนี้ ให้จังหวัดภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป สำหรับเทศบาลนครสกลนครก็ให้พิจารณาดำเนินการเช่นเดียวกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนตล ไพฑูรย์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๖๔๘๒, ๐-๔๒๗๑-๕๑๒๒

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๐ งานบริหาร ๐ กลุ่มงานกฎหมาย
 ๐ กลุ่มงานมาตรฐานฯ ๐ กลุ่มงานการเงินฯ
 ๐ กลุ่มงานส่งเสริมฯ

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๓๒๔



ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
รับเลขที่ ๓๕๐๖
วันที่ 7 มิ.ย. 2561
เวลา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง การสำรวจข้อมูลพื้นที่ตั้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสำรวจข้อมูลพื้นที่ตั้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขที่รับ 687
วันที่ 7 มิ.ย. 2561
เวลา

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ โดยในด้านอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และเหมาะสมเป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายการดังกล่าวว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความพร้อมในด้านพื้นที่ก่อสร้าง คือ มีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างจากหน่วยงานต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย นั้น

เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งอยู่ในพื้นที่ของหน่วยราชการอื่น เช่น เขตพื้นที่ป่าสงวน/พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่า/พื้นที่อุทยานแห่งชาติ/เขตพื้นที่หมู่เกาะ ทำให้ไม่สามารถขอรับงบประมาณหรือจัดตั้งงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ได้ เนื่องจากปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบในพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้มีข้อมูลว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดบ้างที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว และมีปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขปัญหา จึงขอให้จังหวัดดำเนินการสำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวน/พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่า/พื้นที่อุทยานแห่งชาติ/เขตพื้นที่หมู่เกาะ ตามแบบสำรวจที่ส่งมาพร้อมนี้ และส่งแบบสำรวจข้อมูล (ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel) ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบทาง e-mail : dla0816.4@gmail.com ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจร ศรีชวโนทัย)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร. ๐ - ๒๒๔๑ - ๕๐๒๑-๓ ต่อ ๔๐๔-๔๑๐
โทรสาร ๐ - ๒๒๔๑ - ๕๐๒๑-๓ ต่อ ๔๑๘

แบบสำรวจข้อมูลพื้นที่ตั้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวน/พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่า/พื้นที่อุทยานแห่งชาติ/เขตพื้นที่ชุ่มน้ำเกาะ

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	ชื่อ ศพด.	ศพด. ถ่ายโอนจากส่วนราชการ	โครงสร้างอาคารเมื่อปี พ.ศ.	ไปรตระบุ	พื้นที่ตั้งอาคาร ศพด. (ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง)					มีปัญหาการอนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างหรือไม่ (ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง)		กรณีมีปัญหาไปรตระบุสภาพปัญหาโดยสังเขป	
								เขตพื้นที่ป่าสงวน	สงวนรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	พื้นที่อุทยานแห่งชาติ	พื้นที่ชุ่มน้ำเกาะ	พื้นที่อื่นๆ	ไปรตระบุ	มี		ไม่มี
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																

ลงชื่อผู้รายงาน

ตำแหน่ง ท้องถิ่นจังหวัด.....

ลงวันที่